

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) \*ป้อนข้อมูลเฉพาะช่องสีขาว เท่านั้น\*

แบบฟอร์มIDP: A

<b>หน่วยงานกรอกข้อมูล</b>	ชื่อหน่วยงาน	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์			
	จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน	75	จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน	299	รอบการประเมิน

\*เกณฑ์คะแนนการประเมินความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะก่อนและหลังการพัฒนา  
 5 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดีมาก  
 4 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดี  
 3 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับปานกลาง  
 2 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับน้อย  
 1 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะในระดับน้อยมาก

\*\*เกณฑ์คะแนนการประเมินการนำไปใช้ประโยชน์  
 5 = นำความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในงานได้ดีมาก  
 4 = นำความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในงานได้ดี  
 3 = นำความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในงานได้ปานกลาง  
 2 = นำความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในงานได้น้อย  
 1 = นำความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในงานได้น้อยมาก

**โปรแกรมสรุปผลอัตโนมัติ (ไม่ต้องกรอกข้อมูล)**

ประเภท	สรุปแผน-ผลการพัฒนา				สรุปขอบเขตการพัฒนาความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ (คน)		สรุปวิธีการพัฒนา (คน)				
	จำนวนข้าราชการที่มีแผนพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	จำนวนพนักงานราชการที่มีแผนพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	จำนวนข้าราชการที่ผ่านการพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	จำนวนพนักงานราชการที่ผ่านการพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	1)ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ)	2)ภาษา (SO)	3)ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ, ยุทธ.กรมฯ)	4)จิตอาสา/บริการ (SO)	5)ความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดี	6)หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	7)ส่งไปอบรมหน่วยงานอื่น
แผน	53	121	70.67	40.47	0	0	0	0	125	17	
ผล	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
					0	175	0	0			
					0	0	0	0			

ร.ก.	ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนซ้ำ: เลือกรายงานคนละ 1 หลักสูตร)	ประเภทตำแหน่ง (คลิกเพื่อเลือก)	แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.)					ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในมี.ค./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในก.ย.)					
			ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองก่อนการพัฒนา	*คะแนนประเมินก่อนการพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	วิธีการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	ช่วงเดือนที่จะพัฒนา	ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา	วิธีการพัฒนา/หรือ ระบุหากไม่ได้รับการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองหลังการพัฒนา	*คะแนนประเมินหลังการพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	**คะแนนประเมินการนำไปใช้ประโยชน์โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น
1	นายพัฒน์พงษ์ โลหะอนุกุล	ข้าราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2562	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61					
2	นางสาวปริญญา เขียววิชัย	ข้าราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2563	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61					
3	นางสาวทิพย์สุดา พุ่มซ้อน	ข้าราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2564	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61					

4	นายคัชพนธ์ อุดมสินคำ	ข้าราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2566	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61						
5	นางสาวดลณรัตน์ แหยมตั้ง	ข้าราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2569	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61						
6	นายเอกชัย ก่อเกียรติสกุลชัย	ข้าราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2570	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61						
7	นางสาวรุจา จิโรภาส	ข้าราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2571	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61						
8	นางสาวศศิภา แก้วประเสริฐ	ข้าราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2572	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61						
9	นายพนมยงค์ สิทธิวงศ์		โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2575	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61						

10	นายมารุต เชียงเถียร	ข้าราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2576	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61						
11	นายมาлик อับดุลบุตร	ข้าราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2577	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61						
12	นายโอฬาร กิจปรีดาบริสุทธิ์	ข้าราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2578	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61						
13	นางสาวเมธาวี ธรรมประทีป	ข้าราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2579	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61						
14	นางสาวณิชกานต์ วิศิษฐวานิชย์	ข้าราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2581	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61						
15	นางสาวสาวินีย์ คล้ายสุวรรณ	พนักงานราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2582	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61						

16	นายพิทวัส พรณสิงห์	พนักงานราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2583	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61						
17	นางสาวสอน ฤทธิ์จรูญ	พนักงานราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2584	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61						
18	นางสาวธันยวดี คำภา	พนักงานราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2585	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61						
19	นายชัยรัตน์ วรรค์	พนักงานราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2567	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61						
20	นายวิวัฒน์ วงษ์จันทร์	พนักงานราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2574	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61						
21	นายฐิติพงศ์ แก้วธรรมานุกุล	พนักงานราชการ	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนงาน ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2580	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	ธ.ค.-61						

22	นางสาวดลณรัตน์ แหม่มตั้ง	ข้าราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
23	นายณรงค์ อำพันธ์	ข้าราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
24	นางสาววรรณศิริ จิโรจน์กุลกิจ	ข้าราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
25	นางสาวกุศลลิน ก้องกิติกุล	ข้าราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
26	นายจิระเดช เพิ่มกว่าเก่า	ข้าราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
27	นายสมพงษ์ กฤตยาพันธุ์	ข้าราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
28	นายสิทธิชัย โกศล	ข้าราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
29	นางสาวราตรี จวนสง	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
30	นางสาวนันท์รัตน์ เบญจามฤต	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						

31	นายอรรถรัตน์ เอี่ยมผ่อง	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
32	นายณัฐกิจ จิงเจริญสุขยิ่ง	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
33	นายรัชพล อินทร์สุข	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
34	นางสาวศรุดา โพธิ์ศรี	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
35	นายวัฒนา ผลวิเศษชัยกุล	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
36	นายปริญญา ศรีบานแจ่ม	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
37	นางสาวสุพิจิต ภิรมย์	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
38	นางสาวธัญลักษณ์ สมณะ	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
39	นางสาวปาลิน พิทักษ์สาลี	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						

40	นางสาวกมลพรรณ พลับผล	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
41	นางสาวเพ็ญศิริ กมลเลิศวนิช	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
42	นางสาวอมรรรัตน์ สงค์คำ	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
43	นางสาวอภิชัยกร นันทา	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
44	นางสาวชญารัตน์ บุญถนอม	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
45	นางสาววิระดี ศรีคำ	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
46	นายพิเชฐ จิวมงคลชัย	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
47	นางสาวรัชชาพร นามกร	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
48	นางสาวอำพร ตาอินทร์	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						

49	นางสาวสุภัค วงศ์มยุรฉัตร	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
50	นางสาวอุทุมพร เฉลิมิตรนพวงศ์	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
51	นางสาวพันทิพา บุญเกิด	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
52	นายอัมรินทร์ สมานชาติ	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
53	นางสาวเบญจวรรณ พูลนิล	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
54	นางสาวจินตนา คอนไชยศรี	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
55	นายภาคภูมิ พงษ์ศิริ	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
56	นางสาวนุชจรรย์ พงษ์ศิริวรรณ	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
57	นายอดิชาติ อภิรักษ์	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						



58	นายอภิพงษ์ ศรีแก้ว	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
59	นางสาวศินีนาถ บุญหนุน	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
60	นางสาวนวพร ลิ้มกุล	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
61	นางสาวศนิตา สอนพรม	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
62	นางสาวชลธิชา วันจัน	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
63	นางสาวศศลักษณ์ โยธาฑูณ	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
64	นางสาวจิรัฐิติ หอมสุนทร	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
65	นางสาวเสาวคนธ์ พะวังคาม	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
66	นางสาวพัทธนันท์ โคตมะ	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						

67	นางสาวนวลผกา ปิ่นแก้ว	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
68	นางสาวนันท์วัน ประวีตเลิศอุดม	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
69	นางสาวธัญญาลักษณ์ ธงไชย	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
70	นางสาวแพรวา ศรีสังข์	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
71	นายศุภรัฐ แสงวิภาสณภาพร	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
72	นางสาวศุทธิณี อัครชัยสกุล	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
73	นางสาวสุจิรา ภูกิ่งหิน	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
74	นางสาวอภาภกุล บุญเลิศ	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
75	นายเศรษฐสิณห์ หัวใจแก้ว	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						

76	นางสาวสุปรีย์รัตน์ นุชบัว	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
77	นางสาวธินิดา ชโลธร	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
78	นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
79	นางสาวศวิตา ปัญญาบุญ	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
80	นางสาวสิรินาด โพธิปัญญา	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
81	นายอดิศักดิ์ หว่านพีช	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
82	นางสาวชนากานต์ โชติพิสุทธิกุล	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
83	นางสาวนพลีรี นาคสิทธิวงษ์	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
84	นางสาวสุพิชญา สืออ่อน	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						

85	นางสาวอภิญา จำปาวงษ์	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
86	นายเฉลิมพล อรรถชาติ	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
87	นายภูริตล ไซยมงคล	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
88	นางสาวประวีณา สุตหอม	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
89	นายศวีร์ ราชนอรรถวิษฐ์	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
90	นางสาวสุวิมล จิงเจริญสุขยิ่ง	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
91	นางสาวธีญาภรณ์ คำโอง	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
92	นายบุษย์ ชูชัยแสงรัตน์	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
93	นายจิตติวัฒน์ ศิริมา	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						

94	นางสาวชิดชนก ชิดเชื้อ	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
95	นางสาวศิริอร เพ็ชรน้อย	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
96	นายสุธร ดิงวัธนาณิชย์	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
97	นายพิชยา วงษาสุข	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
98	นางสาวทิตยาพร สุระภรณ์พิสัย	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
99	นางสาวเสาวนีย์ ตุลยสุรีย์	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
100	นางสาวอาอิชะฮ์ ปือราเฮง	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
101	นางสาวปณิตตา บัวเขย	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
102	นางสาวเอมอร กำบัง	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						

103	นางสาวชญญาภัค ผิวสว่าง	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
104	นางสาวสุชาดา สุขประเสริฐ	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
105	นางสาวอรพรรณ วิไลวัลย์	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
106	นางสาวชุดิมนชน วิสูตร	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
107	นางสาวชนินทรา เจริญสิทธิ์	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
108	นางสาวธรรารัตน์ บรรเทา	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
109	นางสาวสุชานันท์ นุชสมาน	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
110	นางสาวทิพย์สุนธ์ ใจชื่อ	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
111	นายณัฐปกรณ์ สุขโอสถ	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						

112	นางสาวสุภัค พรหมสาร	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
113	นายฐาเอก ปานเจริญกุล	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
114	นายขวัญใจ บุญนูน	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
115	นางสาวศิริวรรณ เกษรจรง	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
116	นางสาวดารัตน์ สอดสุข	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
117	นางสาววิชุดา ก้องกังวาลย์	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
118	นางสาวฉภาภรณ์ สวัสดิ์	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
119	นางฐิติมา หมั่นชล	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
120	นางสาวสุนิสา จงเจริญรัตนศิริ	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						

121	นางสาวนิตยา ตันวิฒนวิทย์	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
122	นายพยุงค์ศักดิ์ แสนโคตร	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
123	นางสาวจิราพร ถากันหา	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
124	นางสาวตมมานัญ นาจำเจริญ	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
125	นางสาวปาไลตา โสสอน	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรพนักงาน ตรวจเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในโรงงาน	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯ จัดอบรมเอง	พ.ย.-61						
126	นางสาวมยุรินทร์ รักทอง	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจ ประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจ ประเมินระบบบริหารงาน คุณภาพ IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126)	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ส่งไปอบรม หน่วยงานอื่น	ม.ค.-62						
127	นางสาวสุวิวัลย์ เพงรุ่งเรืองวงษ์	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรข้อกำหนด และการตรวจประเมิน ภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC17065 (ISO/IEC 17065 Introduction and Internal Audit)	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ส่งไปอบรม หน่วยงานอื่น	ม.ค.-62						



128	นางสาวณัฐภาวี ภิรมย์รักษ์	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC17065 (ISO/IEC 17065 Introduction and Internal Audit)	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	3	ส่งไปอบรมหน่วยงานอื่น	ม.ค.-62					
129	นายปาฎิหารย วรรัตน์ธนาเวช	ข้าราชการ	อบรมหลักสูตรข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC17065 (ISO/IEC 17065 Introduction and Internal Audit)	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	3	ส่งไปอบรมหน่วยงานอื่น	ม.ค.-62					
130	นายอัจฉบุญณ แสงศิริรักษ์	ข้าราชการ	อบรมหลักสูตรข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC17020 (ISO/IEC 17020 Introduction and Internal Audit)	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	3	ส่งไปอบรมหน่วยงานอื่น	ก.พ.-62					
131	นางสาวกมลวรรณ พลับผล	พนักงานราชการ	อบรมหลักสูตรข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC17020 (ISO/IEC 17020 Introduction and Internal Audit)	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	3	ส่งไปอบรมหน่วยงานอื่น	ก.พ.-62					
132	นายปราน อัสมิมานะ	ข้าราชการ	อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126)	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	3	ส่งไปอบรมหน่วยงานอื่น	ก.พ.-62					

133	นางสาวศศิภา แก้วประเสริฐ	ข้าราชการ	หลักสูตรข้อกำหนด และการตรวจประเมินภายใน ตามมาตรฐาน ISO/IEC17021-1 (ISO/IEC 17021-1 Introduction and Internal Audit)	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ส่งไปอบรม หน่วยงานอื่น	ก.พ.-62					
134	นางสาวประวีณ บุญวัชรชัย	ข้าราชการ	หลักสูตรข้อกำหนด และการตรวจประเมินภายใน ตามมาตรฐาน ISO/IEC17021-1 (ISO/IEC 17021-1 Introduction and Internal Audit)	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ส่งไปอบรม หน่วยงานอื่น	ก.พ.-62					
135	นางสาววรามล ไข่พานิข	ข้าราชการ	หลักสูตรข้อกำหนด และการตรวจประเมินภายใน ตามมาตรฐาน ISO/IEC17021-1 (ISO/IEC 17021-1 Introduction and Internal Audit)	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ส่งไปอบรม หน่วยงานอื่น	ก.พ.-62					
136	นางฉันทิ บุรณะไทย	ข้าราชการ	หลักสูตรข้อกำหนด และการตรวจประเมินภายใน ตามมาตรฐาน ISO/IEC17021-1 (ISO/IEC 17021-1 Introduction and Internal Audit)	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ส่งไปอบรม หน่วยงานอื่น	ก.พ.-62					
137	นางสาวปัทมา ใจเย็น	พนักงานราชการ	หลักสูตรข้อกำหนดระบบ การวิเคราะห์อันตรายและ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ใน การผลิตอาหารและระบบ การจัดการสุขลักษณะที่ดี ในสถานที่ประกอบการ (GMP/HACCP)	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ส่งไปอบรม หน่วยงานอื่น	ก.พ.-62					

138	นางสาวสุภาภรณ์ ลิ้เจริญ	พนักงานราชการ	หลักสูตรข้อกำหนดระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานที่ประกอบการ (GMP/HACCP)	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	3	ส่งไปอบรมหน่วยงานอื่น	ก.พ.-62					
139	นางสาวศุภจิ มณีรัตน์	พนักงานราชการ	หลักสูตรข้อกำหนดระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานที่ประกอบการ (GMP/HACCP)	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	3	ส่งไปอบรมหน่วยงานอื่น	ก.พ.-62					
140	นางสาวพิมพ์า สายวีระกุล	พนักงานราชการ	หลักสูตรข้อกำหนดระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานที่ประกอบการ (GMP/HACCP)	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	3	ส่งไปอบรมหน่วยงานอื่น	ก.พ.-62					
141	นางธนิดา หรินทรานนท์	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และข้อกำหนดการส่งออกไข่ไปต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62					
142	นายปรโมทย์ ศรีสังข์	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และข้อกำหนดการส่งออกไข่ไปต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62					
143	นายวสันต์ เคยเหล่า	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และข้อกำหนดการส่งออกไข่ไปต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62					
144	นายโอกาส วงศ์นิติพัฒน์	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และข้อกำหนดการส่งออกไข่ไปต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62					
145	นายวินัย กาญจนมาลา	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และข้อกำหนดการส่งออกไข่ไปต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62					
146	นางสาวอัญญารัตน์ ราชประโคน	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และข้อกำหนดการส่งออกไข่ไปต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62					

147	นางสาวกัญญารัตน์ จรัสวิมลรัตน์	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
148	นางสาววลัยกร ศรีเจริญ	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
149	นายณรงค์ อ่าพันธ์	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
150	นางสาวมิรันตี เทญโรจน์	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
151	นางสาวมรกต เบญจมาปัญญากุล	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
152	นางสาวสิริกร งามเกลี้ยง	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
153	นางสาวดลนรัตน์ แหยมตั้ง	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
154	นางสาวกุศลีน ก้องกิติกุล	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
155	นางสาวนุชนารถ ทิพย์มงคลศิลป์	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
156	นายกิตติ ภมรสุต	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
157	นางสาวภัทรกานต์ เอ็มแย้ม	พนักงานราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
158	นางสาวกนกอร ประสานอ้างศิริ	พนักงานราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
159	นางสาววรรณพรณม เกิดพิบูลย์	พนักงานราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						

160	นางสาวปราณี จารุวัฒนดิลก	พนักงานราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
161	นางสาวศิริชฌกานต์ ประเทืองทินนวัช	พนักงานราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
162	นางสาวปิยอร เทวบริรักษ์	พนักงานราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
163	นายอนุชา มุมอ่อน	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
164	นางสาวคุณณณัสน์ กล้าหาญ	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
165	นายทงก เขมกุล	พนักงานราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
166	นางสาวมยุรินทร์ รักทอง	พนักงานราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
167	นายธิตติ อันตรเสน	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
168	นางสาววันวิสาข์ แย้มมีกลิ่น	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
169	นางสุภานันท์ บุญญาญจน์	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
170	นางสาวพรทิพย์ พิระพัฒน์พงษ์	พนักงานราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
171	นายศิลาปชัย โฉมเผือก	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						
172	นายปราโมช พวงชมภู	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62						

173	นายบุญโชค พรหมมาศ	ข้าราชการ	หัวข้อ ความรู้ และ ข้อกำหนดการส่งออกไข่ไป ต่างประเทศ	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.พ.-62					
174	นางสาวณัฐรามาณี พรหมใบเงิน	ข้าราชการ	อบรมเชิงปฏิบัติการในการ จัดทำข้อเสนอโครงการ ผ่านกองทุนวิจัยของ สหภาพยุโรป Horizon2020 และ Horizon Europe FP9	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ส่งไปอบรม หน่วยงานอื่น	มี.ค.-62					
175	นางสาวณัฐรามาณี ประยูรวิวัฒน์	ข้าราชการ	อบรมเชิงปฏิบัติการในการ จัดทำข้อเสนอโครงการ ผ่านกองทุนวิจัยของ สหภาพยุโรป Horizon2020 และ Horizon Europe FP10	กฎหมาย/กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน	3	3	ส่งไปอบรม หน่วยงานอื่น	เม.ย.-62					